

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	พันโทบุญส่ง สังข์สุข	ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	บุญส่ง สังข์สุข	
๒	นายอรรถสุทร สุขไตรรัตน์	รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	อรรถสุทร สุขไตรรัตน์	
๓	นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	นิรันดร์ เกษตรพูนสุข	
๔	นายสมพิศ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	สมพิศ ม่วงไหมทอง	
๕	นายมานะ นวมพะเนียด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	มานะ นวมพะเนียด	
๖	นายกิติชัย สนสด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	กิติชัย สนสด	
๗	นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	วิไลวรรณ ชมชูชื่น	
๘	นายปกรณม์ คล้ายเพชร	เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ	ปกรณม์ คล้ายเพชร	

ผู้ไม่มาประชุม

- นายบุญฤกษ์ ม่วงไหมทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ลาประชุมเนื่องจากอยู่ในช่วงการกักตัว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	นายก อบต.บ้านหม้อ	ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	
๒	นางสุภาภร จิราณีชกุล	รองนายก อบต.บ้านหม้อ	สุภาภร จิราณีชกุล	
๓	นายสอย ปานแก้ว	รองนายก อบต.บ้านหม้อ	สอย ปานแก้ว	
๔	นางอรพรรณ อรุณโรจน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรพรรณ อรุณโรจน์	
๕	นางสาวราตรี จุลบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ราตรี จุลบุตร	
๖	นายชินวัตร ชาวดง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชินวัตร ชาวดง	
๗	นางสาวบุษรินทร์ หนึ่งสี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	บุษรินทร์ หนึ่งสี	
๘	นางสาวคณิง เปี่ยมจิตร	ร.ก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณิง เปี่ยมจิตร	
๙	นางสาวกฤษณา เหล็งบำรุง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กฤษณา เหล็งบำรุง	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณม์ คล้ายเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เชิญสมาชิกสภา เข้าห้องประชุมพร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวาระนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขออนุญาตให้รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ในวาระต่อไปครับ

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามที่ได้แจ้งให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอื่นใดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ

๔.๑ พิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการตามกรอบการใช้เงินสะสม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เหมืองต้นจันทน์ - บ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ ๓ วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อบัก ระยะทางรวม ๑๓๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง การก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถดำเนินการตามรายละเอียดที่ได้ขออนุมัติสภาฯ ได้ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่บางส่วนยังมีความประสงค์ที่จะใช้ลำรางช่วงหลังวัดประดิษฐารามเนื่องจากจำเป็นต้องใช้น้ำในการเกษตร หากทำการวางท่อจะทำให้ใช้น้ำลำบาก และน้ำเสียจากบ้านเรือนที่ลงในท่อระบายน้ำ จะไม่สามารถใช้ในการเกษตรได้ ซึ่งกองช่างได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและออกแบบตามที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการตามกรอบการใช้เงินสะสม ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เหมืองต้นจันทน์ - บ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐ บาท

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุทร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการตามกรอบการใช้เงินสะสม ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เข้มองตันจันทน์ - บ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ ๓ วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๑๓๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐ บาท ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติให้ยกเลิกการดำเนินโครงการตามกรอบการใช้เงินสะสม ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เข้มองตันจันทน์ - บ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ ๓ วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๑๓๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐ บาท ได้ตามที่เสนอ

๔.๒ พิจารณาการดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุทร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป นายกองค้การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองเพชรบุรีเพื่อขอรับการสนับสนุนรถบริการลอกท่อระบายน้ำทิ้ง โดยรอบโครงการตลาดเพชรไพลูย์พลาซ่า โดยทางโครงการฯ ยินดีชำระค่าบริการ นั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามหนังสือที่ พบ ๕๒๐๐๖/๖๒๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การให้บริการลอกท่อระบายน้ำทิ้งรอบโครงการตลาดเพชรไพลูย์พลาซ่า ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ก่อนจึงจะดำเนินการได้

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

โดยในครั้งนีทางฝ่ายบริหารขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลเมืองเพชรบุรีเข้ามาดำเนินในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านหม้อตามรายการดังกล่าวข้างต้น

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุทร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ (นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น) - ขอสอบถามเพิ่มเติม คือ ในกรณีนี้จะมีค่าบริการที่ต้องชำระหรือไม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการที่เทศบาลเมืองเรียกเก็บนั้น ทางเจ้าของพื้นที่ คือ โครงการตลาดเพชรไพลูย์พลาซ่า จะต้องชำระเอง

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุทร สุขไตรรัตน์) - ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุทร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติให้ดำเนินกิจการนอกเขตตามที่เสนอมานหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติยินยอมให้ดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ตามที่เสนอมาน

๔.๓ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุทร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป นายกองคํการบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากยังมีปัญหาความต้องการของประชาชนบางส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อต้องดำเนินการแก้ไข อีกทั้งข้อมูลบางส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีความคลาดเคลื่อนต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบฯ กำหนด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

ผู้บริหารจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย วาระการประชุมที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น

และรายการครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุทร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ (นายปกรณ์ คล้ายเพชร) - เนื่องจากโครงการก่อสร้างที่เพิ่มมาบางส่วนจะเป็นถนนสายภายใน หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งกระผมมีความเห็นบางแห่งควรจะให้ทางหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินการ และมีบางแห่งที่ยังไม่จะเป็นที่จะต้องดำเนินการ

นายกองคํการบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - สำหรับถนนสายที่อยู่ภายในหมู่บ้านจัดสรรตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งสอบถามและเป็นกังวลนั้น ขอเรียนว่าเป็นถนนที่ทางหมู่บ้านมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือจะเรียกว่าเป็นถนนสาธารณะแล้ว ซึ่งเราสามารถเข้าไปดำเนินการได้ โดยวาระนี้เป็นเพียงการนำโครงการเข้าบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่ได้จัดหาแหล่งงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งทางผู้บริหารเห็นว่าควรมีข้อมูลไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากมีแหล่งงบประมาณที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้เราก็สามารถนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเหล่านี้ไปเสนอขอได้เลย และในส่วนของหมู่บ้านจัดสรร

ที่มาขออนุญาตรายใหม่ ทางกองช่างก็มีหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตในเรื่องของมาตรฐานของถนนภายในหมู่บ้าน หากไม่ได้มาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลก็จะไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) – ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ (นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น) - ขอฝากเรื่องการก่อสร้างถนน ขอให้นำเรื่องความคุ้มค่าเข้ามาพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการด้วย

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) – ขอเสนอเรื่องการจัดทำชื้อซอยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเนื่องจากปัจจุบันยังมีซอยที่ใช้ชื้อคนเป็นชื้อซอย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) – เนื่องจากขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพยายามยกระดับถนนเลียบบคลองชลประทานให้เป็นถนนสายหลัก อาจจะต้องทำชื้อซอยใหม่ฝั่งหนึ่งเลขคู่ ฝั่งหนึ่งเลขคี่ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการวางโมเดลผังเมือง

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ

เลขานุการสภาฯ (นายปกรณ์ คล้ายเพชร) – เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่ดีขึ้น จึงอยากทราบเรื่องการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

หัวหน้าสำนักปลัด (นางสาวราตรี จุลบุตร) – สำหรับเรื่องการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มีการกำหนดแผนและตารางการลงพื้นที่ และได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) – สำหรับเรื่องของการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการฉีดพ่นตามสถานประกอบการ

๒. ดำเนินการฉีดพ่นกรณีที่ได้รับแจ้งว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อ ซึ่งเราจะลงไปฉีดพ่นหลังจาก

ที่ทางโรงพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยไปรักษาแล้ว

๓. หากจะให้ดำเนินการฉีดพ่นทั้งพื้นที่คงจะไม่ทัน เราจึงมีการกำหนดรูปแบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาคือ การแจกน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทุกคนครัวเรือน เพื่อนำไปฉีดพ่นหรือทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังก์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังก์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอื่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ และขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

ปกรณ์ คล้ายเพชร

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายปกรณ์ คล้ายเพชร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อรุณ สุกอรรถ

(นายอรุณ สุกอรรถ)

กรรมการ

นิรันดร์ เกษตรพูนสุข

(นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข)

กรรมการ

วิไลวรรณ ชมชูชื่น

(นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น)

ประธานกรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีมติรับรองรายการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ท.

(บุญส่ง สังก์สุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ